

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561

เดือน ปี	รายการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2561	ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้	งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ และคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
	ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พิจารณามาตรฐานปรับมาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	งานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
	ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความเข้าใจชี้แจง/มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	งานประกันคุณภาพการศึกษา/ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
	วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานของสถานศึกษาโดยงานประกันฯร่วมกับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และนำเสนอคณะครุร่วมพิจารณา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	งานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
	ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบ	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	ประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	จัดทำเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	งานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน

เดือน ปี	รายการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
สิงหาคม 2561	แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่มี การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด)	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	ประชุมคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่มี การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด)	ฝ่ายบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการแต่ละ มาตรฐาน
สิงหาคม – กันยายน 2561	รับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน ต้นสังกัด (กรณีที่มีการประเมินจากหน่วยงานต้น สังกัด)	ฝ่ายบริหาร คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
กันยายน 2561	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561	คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรม/โครงการ
กุมภาพันธ์ 2562	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561	คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรม/โครงการ
มีนาคม 2562	ประเมินภายในบูรณาการกับการประเมินกลุ่มสาระฯ	งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการ
เมษายน 2562	สรุปและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจำปี 2561 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการให้ครอบคลุม มาตรฐานการศึกษา	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	นำเสนอร่างรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ	งานประกันคุณภาพการศึกษา
	จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ฉบับสมบูรณ์	งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤษภาคม 2562	ส่งรายงานรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ ต่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารและในเว็บไซต์ โรงเรียน	งานประกันคุณภาพการศึกษา